



ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

ตามที่ได้มีประกาศกรมการพัฒนารัฐบาลชนบท ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ และห้องประชุมบางช้าง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) นั้น

บัดนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประมวลผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ จำนวน ๒ คน ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) มาเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตามกำหนดเวลา ดังนี้

สถานที่สอบ	เวลา	เลขประจำตัวสอบ
ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม	รายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ปฐมัมเทศเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เริ่มเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.	๐๐๐๐๓ - ๐๐๐๐๕ (๒ คน)

/ค. ระเบียบ...

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบและรายงานตัวเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนด

๓. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ดังนี้

๓.๑ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น

๓.๒ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

๓.๓ สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมผ้าใส่คลุมศีรษะ (ฮิญาบ)

๓.๔ สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องได้

๓.๕ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ผู้เข้าสอบจัดหามาเองตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ รวมถึงรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่สถานที่สอบกำหนด

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบแต่งกายไม่สุภาพ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๔. การเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับการทดสอบตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๕. ขณะที่รอเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบนั่งรอในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้าสอบรายอื่น และพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งทันที ที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการทดสอบ

๖. เมื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จแล้ว จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้าสอบรายอื่นที่อยู่ระหว่างการทดสอบ

๗. ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้เป็นอย่างเคร่งครัด หากผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือคณะกรรมการอำนวยความสะดวกประจําสนามสอบคัดเลือกฯ อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการสอบ หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกประจําสนามสอบคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด

๘. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๘.๑ ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่มีผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ส่งหลักฐานหรือผลการตรวจ ที่ ID Line : Biewty - Tao โดยผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องส่งหลักฐาน ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ณ ที่พักอาศัยของตนเอง โดยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับการรายงานตัว

๘.๒ ให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ) ด้วยวิธีตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ

กรณีที่ผู้เข้าสอบให้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้ถ่ายภาพแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องระบุวันและเวลาในการตรวจ ในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษ A๔ หรือบันทึกภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ

๘.๓ ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ผู้เข้าสอบฯ จัดหามาเองตลอดเวลาในบริเวณสถานที่สอบ อาคารสอบ และขณะที่อยู่ในห้องสอบ รวมถึงรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่สถานที่สอบกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ที่สถานที่สอบจัดเตรียมไว้ให้ทำความสะอาดมือก่อนขึ้นอาคารสอบ

ง. หลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนและต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น

หากผู้ใดไม่มีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ และได้เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้ว ก็จะไม่มีการจัดจ้างเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ให้ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายขจร ศรีชวโนทัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔
(แบบทำยประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒๐๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
สถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล
๑	๐๐๐๐๓	นางสาว ศรัญญา	ไม้แก่น
๒	๐๐๐๐๕	นาย มาโนช	ทองอินทร์

